

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 5 รับตรงอิสระ	
			GPAX	คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ
1	โรงเรียนการเรือน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)		1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. สอบสัมภาษณ์
2	โรงเรียนการเรือน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)		1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. สอบสัมภาษณ์
3	โรงเรียนการเรือน	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)		1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. สอบสัมภาษณ์
4	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)	100	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test 3. คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 4. สอบสัมภาษณ์ (โดยคำนึงถึง ทักษะคิด ทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ บุคลิกภาพ และทักษะความสามารถ อื่นๆ) 5. เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ประกอบด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) เป็นต้น
5	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)		1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. ผ่านการทดสอบข้อเขียน ความรู้พื้นฐาน และความรู้ทั่วไป 3. มีคะแนนภาษาอังกฤษจากการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (หากไม่ถึงเกณฑ์จะต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม) 4. สอบสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คำนึงถึงทักษะคิด บุคลิกภาพ และทักษะที่จำเป็นของสาขาวิชา 5. มีแฟ้มสะสมงานกิจกรรมที่แสดงออกถึงงานสร้างสรรค์ หรือ งานจิตอาสา หรืองานที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
6	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)		1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. ผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหลักสูตร ผู้เข้าศึกษาต้องมีส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร หญิง ไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร ผู้เข้าศึกษาต้องมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพธุรกิจการบิน 3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ลำดับ	คณะ/โรงเรียน	หลักสูตร/สาขาวิชา	รอบที่ 5 รับตรงอิสระ	
			GPAX	คุณสมบัติพิเศษตามประกาศ
7	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)		<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 2. คุณสมบัติเฉพาะ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ผู้เข้าศึกษาชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร 2.2 ผู้เข้าศึกษาหญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร 2.3 มีน้ำหนักต้องสัมพันธ์กับส่วนสูง 2.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 2.5 ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร 2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรควิตกกังวล โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 4. มีแฟ้มสะสมผลงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความสามารถพิเศษ ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 (จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีการแนะนำตัวเอง 5 หน้า และแสดงหลักฐานหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ) 5. สอบสัมภาษณ์